



TIME TRAVEL PROMOTION

## Chính sách bảo mật

LP Khuyến mãi Du hành Thời gian có văn phòng đăng ký tại 85 Great Portland Street, Tầng 1, London, W1W 7LT, Vương quốc Anh (sau đây gọi là "Chủ sở hữu dữ liệu"), chủ sở hữu trang web này (sau đây gọi là "Trang web"), với tư cách là chủ sở hữu phương pháp điều trị về dữ liệu cá nhân của người dùng duyệt và tham gia sáng kiến trên Trang web (sau đây gọi là "Người dùng") cung cấp thông tin bảo mật bên dưới theo điều khoản. 13 của Quy định EU 2016/679 ngày 27 tháng 4 năm 2016 (sau đây gọi là "Quy định") và điều. Điều 13 của Đạo luật bảo vệ dữ liệu năm 2018 (sau đây cùng với Quy định, "Luật áp dụng").

Chủ sở hữu, được thành lập bên ngoài Liên minh Châu Âu, cung cấp dịch vụ cho các đối tượng cư trú tại Liên minh Châu Âu, sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng duyệt và tham gia sáng kiến trên Trang web theo điều khoản. 3, mệnh giá. 2 phút. a) của Quy định.

Sáng kiến này được dành riêng cho những cá nhân đã đủ mười tám tuổi. Do đó, Bên kiểm soát dữ liệu không thu thập dữ liệu cá nhân liên quan đến những người dưới 18 tuổi. Theo yêu cầu của Người dùng, Bên kiểm soát dữ liệu sẽ nhanh chóng hủy tất cả dữ liệu cá nhân được thu thập không tự nguyện và liên quan đến những người dưới 18 tuổi.

Chủ sở hữu xem xét tối đa quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân của Người dùng. Đối với bất kỳ thông tin nào liên quan đến tuyên bố về quyền riêng tư này, Người dùng có thể liên hệ với Chủ sở hữu bất kỳ lúc nào bằng các phương pháp sau:

- Bằng cách gửi thư đã đăng ký kèm theo biên nhận trả lại đến văn phòng đã đăng ký của Người kiểm soát dữ liệu (85 Great Portland Street, First Floor, London, W1W 7LT, UK)
- Bằng cách gửi tin nhắn e-mail đến: [Privacy@timetravelpromotion.com](mailto:Privacy@timetravelpromotion.com)

Người kiểm soát dữ liệu chưa xác định được nhân vật của Nhân viên bảo vệ dữ liệu (RPD hoặc DPO), vì anh ta không phải tuân theo nghĩa vụ chỉ định được quy định trong nghệ thuật. 37 của Quy chế.

Bên kiểm soát dữ liệu, được thành lập bên ngoài Liên minh Châu Âu, đã được chỉ định làm Đại diện của mình tại Liên minh Châu Âu, theo nghệ thuật. 27 của Quy định, công ty Smart Impex LP gửi tới email [info@smartimpexmedia.com](mailto:info@smartimpexmedia.com)

## 1. Mục đích điều trị

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được Bên kiểm soát dữ liệu xử lý hợp pháp theo nghệ thuật. 6 của Quy định cho các mục đích xử lý sau:

Một. Nghĩa vụ hợp đồng và cung cấp dịch vụ : thực hiện quy định về sự kiện giải thưởng được Người dùng chấp nhận trong quá trình đăng ký; thực hiện các yêu cầu cụ thể của Người dùng. Dữ liệu của Người dùng được Bộ điều khiển dữ liệu thu thập cho mục đích có thể tham gia bao gồm: tên, họ, ngày sinh, địa chỉ, số nhà, thành phố, mã bưu chính, e-mail, số điện thoại, cũng như tất cả thông tin cá nhân của ' Người dùng có thể và tự nguyện cung cấp. Trừ khi Người dùng cung cấp cho Chủ sở hữu sự đồng ý cụ thể và tùy chọn để xử lý dữ liệu của họ cho mục đích tiếp thị hoặc cho mục đích truyền đạt dữ liệu tới Đối tác của Chủ sở hữu theo điều 2 bên dưới, dữ liệu trên sẽ được Chủ sở hữu sử dụng cho mục đích riêng để xác định danh tính của Người dùng (cũng bằng cách xác thực địa chỉ email), do đó tránh các hành vi lừa đảo hoặc lạm dụng có thể xảy ra và chỉ liên hệ với Người dùng vì lý do dịch vụ (ví dụ: quản lý mọi sự tham gia của Người dùng tại sự kiện trao giải, thông báo mọi khoản tiền thắng và quản lý giai đoạn phân bổ và trao giải thưởng; liên hệ với Người dùng để lấy dữ liệu và thông tin bổ sung - chẳng hạn như bản sao tài liệu nhận dạng - có thể được yêu cầu bởi công chứng viên và quan chức Phòng Thương mại phụ trách các giải thưởng của cuộc thi, để xác định danh tính của họ và tránh lừa đảo và lạm dụng; thực hiện mọi liên lạc khẩn cấp qua điện thoại trong giai đoạn rút tiền và sử dụng giải thưởng). Không ảnh hưởng đến các điều khoản khác trong tuyên bố về quyền riêng tư này, trong mọi trường hợp, Bên kiểm soát dữ liệu sẽ không cho phép những Người dùng khác có thể truy cập dữ liệu cá nhân của Người dùng;

b. Mục đích kế toán hành chính : tức là thực hiện các hoạt động mang tính chất tổ chức, hành chính, tài chính và kế toán, chẳng hạn như các hoạt động tổ chức nội bộ và các hoạt động chức năng nhằm thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng và trước hợp đồng;

c. Nghĩa vụ pháp lý : hoặc thực hiện các nghĩa vụ được thiết lập theo luật, quy định hoặc luật pháp Châu Âu (ví dụ: luật về các vấn đề thuế; luật về các sự kiện giải thưởng - Nghị định của Tổng thống 430/2001).

Việc cung cấp dữ liệu cá nhân cho các mục đích xử lý nêu trên là tùy chọn nhưng cần thiết, vì việc không cung cấp chúng sẽ khiến Người dùng không thể sử dụng các dịch vụ do Bên kiểm soát dữ liệu cung cấp và tham gia vào sự kiện trao giải.

Dữ liệu cá nhân cần thiết cho việc theo đuổi các mục đích xử lý được mô tả trong Điều 1 này được biểu thị bằng dấu hoa thị trong biểu mẫu đăng ký sáng kiến.

## 2. Mục đích xử lý tiếp theo

### 2.1. Tiếp thị (gửi tài liệu quảng cáo, bán hàng trực tiếp và truyền thông thương mại)

Với sự đồng ý miễn phí và tùy chọn của Người dùng, một số dữ liệu cá nhân của Người dùng (tên, họ, ngày sinh, địa chỉ, số nhà, thành phố, mã zip, e-mail, số điện thoại) cũng có thể được Bộ điều khiển dữ liệu xử lý cho mục đích tiếp thị (gửi tài liệu quảng cáo, bán hàng trực tiếp và liên lạc thương mại) hoặc để Bên kiểm soát dữ liệu có thể liên hệ với Người dùng qua đường bưu điện, e-mail, điện thoại (điện thoại cố định và/hoặc di động, bằng cuộc gọi tự động hoặc gọi bằng và/hoặc mà không có sự can thiệp của nhà điều hành) và/hoặc SMS và/hoặc các hệ thống nhắn tin khác, để mời Người dùng mua sản phẩm và/hoặc dịch vụ do Chủ sở hữu và/hoặc các công ty bên thứ ba cung cấp, đưa ra các ưu đãi, khuyến mãi và cơ hội thương mại.

Hồ sơ

Dữ liệu cá nhân của Người dùng (tức là chi tiết cá nhân và thông tin liên hệ cũng như thông tin liên quan đến các dịch vụ mà Người dùng đã bày tỏ sự quan tâm) cũng có thể được Bộ điều khiển dữ liệu xử lý cho mục đích lập hồ sơ, tức là để xây dựng lại thị hiếu và thói quen tiêu dùng của Người dùng, xác định Hồ sơ người tiêu dùng của Người dùng, để có thể gửi các ưu đãi thương mại cho Người dùng phù hợp với hồ sơ đã xác định. Nếu không có sự đồng ý, khả năng đăng ký trên Trang web sẽ không bị ảnh hưởng dưới bất kỳ hình thức nào. Trong trường hợp có sự đồng ý, Người dùng có thể thu hồi nó bất kỳ lúc nào bằng cách yêu cầu Bên kiểm soát dữ liệu gửi email tới địa chỉ [Privacy@timetravelpromotion.com](mailto:Privacy@timetravelpromotion.com)

### Xác minh ID người dùng

Bên kiểm soát thông báo rằng, để theo đuổi lợi ích hợp pháp của mình, dữ liệu cá nhân của Người dùng (tức là chi tiết cá nhân và thông tin liên hệ) cũng có thể được Bên kiểm soát xử lý vì mục đích bảo mật, tức là để xác minh danh tính kỹ thuật số của Người dùng và để ngăn chặn gian lận và lạm dụng thông tin cá nhân. dữ liệu.

Người dùng có thể phản đối quá trình xử lý này bất cứ lúc nào bằng cách yêu cầu Bên kiểm soát dữ liệu gửi email theo địa chỉ [Privacy@timetravelpromotion.com](mailto:Privacy@timetravelpromotion.com)

Trong trường hợp không có sự đồng ý, khả năng đăng ký sáng kiến sẽ không bị ảnh hưởng dưới bất kỳ hình thức nào.

Trong trường hợp có sự đồng ý, Người dùng có thể thu hồi nó bất cứ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu tới Bên kiểm soát dữ liệu theo cách được nêu trong bài viết sau "Quyền của các bên liên quan".

Người dùng cũng có thể dễ dàng phản đối việc gửi thêm thông tin quảng cáo qua e-mail bằng cách nhấp vào liên kết thích hợp để rút lại sự đồng ý, có trong mỗi email quảng cáo. Nếu Người dùng có ý định thu hồi sự đồng ý của mình đối với việc gửi thông tin quảng cáo qua điện thoại, trong khi tiếp tục nhận thông tin quảng cáo qua e-mail hoặc ngược lại, vui lòng gửi yêu cầu đến Bộ điều khiển dữ liệu theo cách được nêu trong bài viết sau "Quyền quan tâm". Bên kiểm soát dữ liệu thông báo rằng, sau khi thực hiện quyền phản đối việc gửi thông tin quảng cáo qua email, có thể vì lý do kỹ thuật và vận hành (ví dụ: việc lập danh sách liên hệ đã được hoàn thành ngay trước khi Người nắm giữ dữ liệu nhận được yêu cầu phản đối) Người

dùng tiếp tục nhận được thêm một số tin nhắn quảng cáo. Nếu Người dùng tiếp tục nhận được tin nhắn quảng cáo sau 24 giờ kể từ khi thực hiện quyền phản đối, vui lòng báo cáo vấn đề cho Chủ sở hữu bằng cách sử dụng các địa chỉ liên hệ được nêu trong bài viết sau "Quyền của các bên quan tâm".

## 2.2. Truyền đạt dữ liệu tới Đối tác của Chủ sở hữu

Với sự đồng ý miễn phí và tùy chọn của Người dùng, dữ liệu cá nhân của Người dùng (tên, họ, ngày sinh, địa chỉ, số nhà, thành phố, mã zip, e-mail, số điện thoại) sẽ được Chủ sở hữu chuyển đến các danh mục thứ ba sau đây. -Các công ty đảng:

- (i) các công ty điện thoại cố định và di động;
- (ii) các công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất bản (báo in, internet, truyền hình và các phương tiện truyền thông mới);
- (iii) các công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử sản phẩm, dịch vụ;
- (iv) các công ty hoạt động trong lĩnh vực năng lượng;
- (v) các công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch và giải trí;
- (vi) các công ty tham gia đào tạo chuyên môn và/hoặc giáo dục;
- (vii) các cơ quan quảng cáo, trung tâm truyền thông và trung tâm liên lạc;
- (viii) các công ty hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm;
- (ix) NGO và ONLUS;
- (x) các công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm
- (xi) các công ty hoạt động trong lĩnh vực tiếp thị và truyền thông web.

(gọi chung là “ Đối tác của Chủ đầu tư “).

“Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin liên hệ của bạn với đối tác WINR Data Pty Ltd. (WINR) và các đối tác toàn cầu của họ nhằm mục đích:

- Bảo vệ ID - ngăn người khác lạm dụng thông tin của bạn. Điều này có thể bao gồm xác thực ID để chống rửa tiền, chống lừa đảo, ngăn ngừa tội phạm, thu hồi tài sản, thu hồi nợ và đoàn tụ những người có tài sản không có người nhận.

- Quảng cáo - cung cấp các ưu đãi phù hợp với bạn. Điều này có thể liên quan đến việc phân tích dữ liệu, so khớp, lập hồ sơ và dự đoán hành vi để bạn có thể nhận được quảng cáo phù hợp hơn với mình.

- WINR và các đối tác của họ sẽ lưu giữ thông tin của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các chức năng này. Bạn có thể chọn không tham gia tất cả

- Hoạt động WINR bằng cách liên hệ với Nhân viên quyền riêng tư của họ

<https://www.winrdata.com/privacy-policy>"

Các danh mục này bao gồm các công ty bên thứ ba đã yêu cầu được chỉ định rõ ràng là Đối tác của trang web/miền của Chủ sở hữu.

Đối tác của Chủ sở hữu, với tư cách là người xử lý dữ liệu độc lập, sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng cho mục đích tiếp thị của riêng họ (bán hàng trực tiếp, gửi tài liệu quảng cáo và liên lạc thương mại) và có thể liên hệ với Người dùng qua đường bưu điện, e-mail, điện thoại (cố định và/hoặc di động, với hệ thống liên lạc cuộc gọi hoặc cuộc gọi tự động có và/hoặc không có sự can thiệp của nhà điều hành) và/hoặc SMS và/hoặc MMS để cung cấp cho Người dùng việc mua sản phẩm và/hoặc dịch vụ do cùng loại công ty bên thứ ba cung cấp và/hoặc bởi

các công ty khác và giới thiệu các ưu đãi, khuyến mãi và cơ hội thương mại cho Người dùng. Sau khi quá trình chuyển giao diễn ra, Đối tác của Chủ sở hữu sẽ có trách nhiệm cung cấp cho Người dùng theo nghệ thuật. 14 c. 3 của Quy định, tất cả các thông tin được yêu cầu bởi cùng một nghệ thuật. 14 của Quy chế.

Trong trường hợp không có sự đồng ý, khả năng đăng ký Sáng kiến sẽ không bị ảnh hưởng dưới bất kỳ hình thức nào.

Trong trường hợp có sự đồng ý, Người dùng có thể thu hồi nó bất cứ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu tới Bên kiểm soát dữ liệu theo cách được nêu trong bài viết sau "Quyền của các bên

liên quan". Hơn nữa, có thể phân tích để chọn Đối tác mà bạn dự định đồng ý chuyển dữ liệu cá nhân của mình khi đăng ký cuộc thi.

Chủ sở hữu thông báo rằng dữ liệu cá nhân của Người dùng sẽ được Đối tác của Chủ sở hữu xử lý dưới dạng đơn vị xử lý dữ liệu độc lập, trên cơ sở thông tin cụ thể sẽ được Đối tác của Chủ sở hữu cung cấp cho Người dùng. Do đó, mọi yêu cầu không nhận thêm thông tin thương mại từ Đối tác của Bên kiểm soát dữ liệu, những người mà dữ liệu đã được Bên kiểm soát dữ liệu liên lạc, phải được gửi trực tiếp đến họ.

## Cam kết bảo mật

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu hoặc các dẫn xuất dữ liệu của bạn với bộ xử lý và kiểm soát dữ liệu độc lập của bên thứ ba, bao gồm cả người bán lại và nhà phân phối, nhằm mục đích xác minh danh tính. Các bên thứ ba này cung cấp dịch vụ xác minh danh tính, chẳng hạn như xác minh và/hoặc xác thực danh tính của các cá nhân nhằm mục đích nhưng không giới hạn ở các quy định chống rửa tiền, xác minh độ tuổi, quy trình chống gian lận và kiểm tra trước khi tuyển dụng.

## 4. Căn cứ pháp lý của việc xử lý

Nghĩa vụ theo hợp đồng và việc cung cấp Dịch vụ (như được mô tả ở khoản 1, chữ a)): cơ sở pháp lý bao gồm nghệ thuật. 6, Điều 1, Let. b) của Quy định, tức là việc xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà Người dùng là một bên hoặc để thực hiện các biện pháp trước hợp đồng được áp dụng theo yêu cầu tương tự.

Mục đích hành chính-kế toán (như đã mô tả tại Điều 1, chữ b) trước đây): cơ sở pháp lý bao gồm Điều . 6, Điều 1, Let. b) của Quy định, vì việc xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng và/hoặc thực hiện các biện pháp trước hợp đồng được áp dụng theo yêu cầu của Người dùng.

Nghĩa vụ (như đã mô tả ở Điều 1 trước, chữ c)): cơ sở pháp lý bao gồm nghệ thuật. 6, Điều 1, Let. c) của Quy định, vì việc xử lý là cần thiết để thực hiện nghĩa vụ pháp lý mà Người kiểm soát dữ liệu phải tuân theo.

Mục đích xử lý tiếp theo: đối với việc xử lý liên quan đến hoạt động tiếp thị và truyền dữ liệu cho Đối tác bên thứ ba của Bộ điều khiển dữ liệu (như được mô tả trong phần 2.1 và 2.2 trước đó), cơ sở pháp lý bao gồm nghệ thuật. 6, Điều 1, Let. a) của Quy định hoặc việc chủ thể dữ liệu đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân của họ cho một hoặc nhiều mục đích cụ thể. Vì lý do này, Bộ điều khiển dữ liệu sẽ yêu cầu Người dùng đưa ra sự đồng ý tùy chọn và miễn phí cụ thể để theo đuổi mục đích xử lý này.

## 5. Phương thức xử lý và thời gian lưu trữ dữ liệu

Bộ điều khiển dữ liệu sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng bằng các công cụ thủ công và CNTT, với logic liên quan chặt chẽ đến mục đích và trong mọi trường hợp, để đảm bảo tính bảo mật và bảo mật của dữ liệu.

Dữ liệu cá nhân của Người dùng sẽ được lưu giữ trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích chính liên quan đến việc Người dùng tham gia cuộc thi và được minh họa tại Điều 1 ở trên hoặc trong mọi trường hợp trong thời gian cần thiết để bảo vệ lợi ích theo luật dân sự của cả Người dùng và Chủ sở hữu.

Trong trường hợp được đề cập tại Điều 2 ở trên, dữ liệu cá nhân của Người dùng sẽ được lưu giữ trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được mô tả trong đó và trong mọi trường hợp cho đến khi Người dùng thu hồi sự đồng ý của mình. Cụ thể, trong trường hợp được đề cập trong điều 2.1 ở trên, dữ liệu cá nhân của Người dùng sẽ được Bên kiểm soát dữ liệu lưu giữ trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được mô tả trong đó và trong mọi trường hợp, không quá thời gian tương ứng, ba mươi sáu (36) tháng kể từ thời điểm thu thập và/hoặc nhận được dữ liệu đó. Trong trường hợp được đề cập trong điều 2.2 ở trên, Người dùng có thể tìm thấy khoảng thời gian lưu giữ dữ liệu của Đối tác trong thông tin do Đối tác cung cấp.



## 6. Phạm vi trao đổi, phổ biến dữ liệu

Dữ liệu cá nhân của người dùng có thể được chuyển ra ngoài Liên minh Châu Âu và trong trường hợp này, Chủ sở hữu sẽ đảm bảo rằng việc chuyển dữ liệu diễn ra tuân thủ Quy định hiện hành và đặc biệt là tuân thủ các điều 45 (Chuyển giao dựa trên quyết định thỏa đáng) và 46 (Chuyển giao phải có đảm bảo đầy đủ) của Quy định. Đặc biệt, liên quan đến việc xử lý dữ liệu được thực hiện bởi Bên kiểm soát dữ liệu, hoạt động bên ngoài Liên minh, cần lưu ý rằng việc này liên quan đến việc chuyển dữ liệu được thực hiện

trên cơ sở quyết định thỏa đáng, trên cơ sở "Quy định thực thi (EU) 2021/1772 của Ủy ban ngày 28 tháng 6 năm 2021 theo Quy định (EU) 2016/679 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về bảo vệ thỏa đáng dữ liệu cá nhân của Vương quốc Anh".

Các nhân viên và/hoặc cộng tác viên của Bên kiểm soát dữ liệu chịu trách nhiệm quản lý Sáng kiến có thể biết về dữ liệu cá nhân của Người dùng. Những đối tượng này, những người đã được Bên kiểm soát dữ liệu hướng dẫn làm như vậy theo điều 29 của Quy định, sẽ xử lý dữ liệu của Người dùng dành riêng cho các mục đích được nêu trong thông tin này và tuân thủ các quy định của Quy định hiện hành.

Dữ liệu cá nhân của Người dùng cũng có thể được tiết lộ cho các bên thứ ba, những người có thể xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt cho Người kiểm soát dữ liệu dưới dạng "Người xử lý dữ liệu", chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ CNTT và hậu cần có chức năng cho các hoạt động, gia công hoặc cung cấp dịch vụ của Sáng kiến. nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, các chuyên gia và nhà tư vấn.

Người dùng có quyền lấy danh sách bất kỳ bộ xử lý dữ liệu nào do Bộ điều khiển dữ liệu chỉ định bằng cách gửi yêu cầu tới Bộ điều khiển dữ liệu theo cách được nêu trong bài viết sau "Quyền của các bên liên quan".

Hơn nữa, dữ liệu cá nhân của Người dùng có thể được Bên kiểm soát dữ liệu truyền đạt, trong phạm vi cần thiết để thực hiện nghĩa vụ hợp đồng và/hoặc tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, cho bên kiểm soát dữ liệu độc lập của bên thứ ba, chẳng hạn như công chứng viên và quan chức phòng thương mại. chịu trách nhiệm xác định những người chiến thắng trong cuộc thi, Bộ Phát triển Kinh tế cũng như các bên thứ ba được nêu trong quy định của cuộc thi, những người nhất thiết phải cung cấp dữ liệu để cho phép Người dùng tận dụng mọi giải thưởng đã giành được .

## 7. Quyền của các bên liên quan

Người dùng sẽ có thể thực hiện các quyền được đảm bảo bởi Quy định áp dụng bằng cách liên hệ với Chủ sở hữu theo các cách sau:

- Bằng cách gửi thư đã đăng ký kèm theo biên nhận trả lại đến văn phòng đã đăng ký của Người kiểm soát dữ liệu (85 Great Portland Street, First Floor, London, W1W 7LT, UK)
- Bằng cách gửi tin nhắn e-mail đến: [Privacy@timetravelpromotion.com](mailto:Privacy@timetravelpromotion.com)

Người kiểm soát dữ liệu chưa xác định được nhân vật của Nhân viên bảo vệ dữ liệu (RPD hoặc DPO), vì anh ta không phải tuân theo nghĩa vụ chỉ định được quy định trong nghệ thuật. 37 của Quy chế.

Bên kiểm soát dữ liệu, được thành lập bên ngoài Liên minh Châu Âu, đã được chỉ định làm Đại diện của mình tại Liên minh Châu Âu, theo nghệ thuật. 27 của Quy định, công ty Smart Impex LP 16 quán trọ Court, Phố Wine Tavern, Dublin.

Theo Quy định áp dụng, Bên kiểm soát dữ liệu thông báo rằng Người dùng có quyền nhận được dấu hiệu (i) về nguồn gốc của dữ liệu cá nhân; (ii) mục đích và phương pháp xử lý; (iii) logic được áp dụng trong trường hợp điều trị được thực hiện với sự trợ giúp của các thiết bị điện tử; (iv) thông tin nhận dạng của chủ sở hữu và người quản lý; (v) về các đối tượng hoặc danh mục đối tượng mà dữ liệu cá nhân có thể được truyền đạt hoặc ai có thể tìm hiểu về họ với tư cách là người quản lý hoặc đại diện.

Hơn nữa, Người dùng có quyền nhận được:

- a) truy cập, cập nhật, chỉnh sửa hoặc tích hợp dữ liệu nếu cần;
- b) việc hủy bỏ, chuyển đổi sang dạng ẩn danh hoặc chặn dữ liệu được xử lý bất hợp pháp, bao gồm cả dữ liệu mà việc lưu giữ là không cần thiết cho các mục đích mà dữ liệu được thu thập hoặc xử lý sau đó;
- c) sự chứng thực rằng các hoạt động được đề cập trong các chữ cái a) và b) đã được chú ý, cũng như về nội dung của chúng, đối với những người mà dữ liệu đã được truyền đạt hoặc phổ biến, trừ trường hợp việc thực hiện này được thực hiện được chứng minh là không thể

hoặc liên quan đến việc sử dụng các phương tiện rõ ràng là không tương xứng với quyền được bảo vệ.

Hơn nữa, Người dùng có:

- a) quyền rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào, nếu việc điều trị dựa trên sự đồng ý của họ;
- b) nếu có thể, quyền di chuyển dữ liệu (quyền nhận tất cả dữ liệu cá nhân liên quan đến chúng ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và có thể đọc được bằng thiết bị tự động), quyền hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân và quyền xóa (“quyền được lãng quên”);
- c) Quyền phản đối:
  - i) toàn bộ hoặc một phần, vì lý do chính đáng, để xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến chúng, ngay cả khi phù hợp với mục đích thu thập;
  - ii) toàn bộ hoặc một phần, xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến chúng nhằm mục đích gửi tài liệu quảng cáo hoặc bán hàng trực tiếp hoặc để thực hiện nghiên cứu thị trường hoặc truyền thông thương mại;
  - iii) nếu dữ liệu cá nhân được xử lý cho mục đích tiếp thị trực tiếp, vào bất kỳ lúc nào, thì việc xử lý dữ liệu của họ được thực hiện cho mục đích này, bao gồm cả việc lập hồ sơ trong chừng mực nó được kết nối với hoạt động tiếp thị trực tiếp đó.
- d) nếu họ tin rằng quá trình xử lý liên quan đến họ vi phạm Quy định, họ có quyền khiếu nại với Cơ quan giám sát ở Vương quốc Anh là Văn phòng Ủy viên Thông tin (ICO) tại <https://ico.org.uk/>, hoặc tại Cơ quan giám sát (tại Quốc gia thành viên nơi họ thường cư trú, nơi họ làm việc hoặc nơi xảy ra vi phạm bị cáo buộc).

---

Chủ sở hữu không chịu trách nhiệm cập nhật tất cả các liên kết có thể xem được trong Thông tin này, do đó, bất cứ khi nào một liên kết không hoạt động và/hoặc không được cập nhật, Người dùng thừa nhận và chấp nhận rằng họ phải luôn tham khảo tài liệu và/hoặc phần của các trang web được giới thiệu đến bằng liên kết này.